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 นาย ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ 
ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ 
โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทได้ก�าหนดวันเริ่ม

ต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ส�าหรับโรง

ไฟฟ้าถ่านหิน ก�าลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะ

วัตต์ (MW) หรือโรงไฟฟ้า TG8 ในวันที่ 25 ม.ค.

62 โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้าให้แก่บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL)

 ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ออก

บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า คาดก�าไรปกติ 4Q61 

ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) TPIPP จะยังเติบโตต่อ 1,043 ล้าน

บาท (+8%QoQ, +90%YoY) โรงไฟฟ้าของ 

TPIPP จะ COD ครบ 440MW ในต้นปี 2562 

และจะหนุนรายได้และก�าไรปี 2562 เติบโตสูง  

เตรียมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 2562 หลาย

โครงการประมาณ 70MW ช่วยหนุนการเติบโต

ในอนาคต  หุ้นซื้อขาย P/E ปี 2562 ที่ต�่าเพียง 

8.8เท่า มีอัตราเงินปันผลตอบแทนดี 7.4% 

แนะน�าซื้อลงทุนรับปันผล ประเมินราคาเป้า

หมายด้วยวิธี DCF เท่ากับ 8 บาท      

 คาดก�าไรปกติ 4Q61 จะยังเติบโตต่อ 1,043 

ล้านบาท (+8%QoQ, +90%YoY) 

 ปริมาณขายไฟไตรมาส 4Q61 ยังมีทิศทาง

เติบโตต่อเนื่อง คือ ประมาณ 392 ล้านหน่วย 

(+11%QoQ, +68%YoY)  จากประสิทธิภาพ

ที่ดีขึ้น มีการติดตั้งBoilerเพิ่ม และ มีโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน TG7 ขายไฟ 40MW เข้ามาเสริม

ประมาณ 45 ล้านหน่วย ซึ่งจะท�าให้มูลค่ายอด

ขายเพิ่มขึ้นเป็น 2,302 ล้านบาท (+9%QoQ, 

+75%YoY) อัตราก�าไรขั้นต้นคาดจะยังอยู่ใน

เกณฑ์ดี 50.3% เท่าไตรมาสก่อน ดีขึ้นจาก 

48.0% ในปีก่อน ในไตรมาสนี้อาจจะมีการ

บันทึกผลขาดทุนถ่านหินในสต็อกจากราคา

ถ่านหินที่ปรับลดลง รวมแล้วคาดจะมีก�าไรปกติ

ที่ท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อเท่ากับ 1,043 ล้านบาท 

(+8%QoQ, +90%YoY) รวมปี 2561 จะมียอด

ขายรวมเท่ากับ 7,638 ล้านบาท เติบโต 57% 

และ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 3,768 ล้านบาท เติบโต 

45% 

 แนวโน้มปี 2562 จะเติบโตสูง จากโรง

ไฟฟ้าเดินเครื่อง 400MW เต็มปี 

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน (TG8) 150MW ได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงานแล้ว ปัจจุบันก�าลังอยู่ระหว่างการ

ออกใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า และ ก�าหนดวัน 

COD อย่างเป็นทางการในเดือน ม.ค. 2562 ดัง

นั้น ปี 2562 โรงไฟฟ้าจะ COD ครบ 440 MW 

เทียบกับปี 2561ที่ทยอย COD คือ โรงไฟฟ้า 

RDF+ความร้อนทิ้ง (TG6+TG4) 100MW เริ่ม 

COD ในไตรมาส 2Q61 โรงไฟฟ้าถ่านหิน (TG7) 

70MW เริ่ม COD ในปลายไตรมาส 3Q61 ดังนั้น 

ในปี 2562 เราประเมินจะมียอดรับรู้รายได้ที่สูง 

12,886 ล้านบาท โต 69% และ คาดจะมีก�าไร

สุทธิเท่ากับ 5,529 ล้านบาท เติบโต 47%  

 เตรียมเข้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต

หลายโครงการ 

 TPIPP เตรียมประมูลโรงไฟฟ้าขยะในปี 

2562 คือ โครงการโรงไฟฟ้าขยะของกระทรวง

มหาดไทย คือ 1.) โรงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุช ก�าลัง

การผลิตไฟฟ้ามากกว่า 20MW 2.) โรงไฟฟ้า

ขยะที่หนองแขม ก�าลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่า 

20MW ก�าหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 21 ม.ค. 

นี้ ใช้เงินลงทุนโครงการละประมาณ 3 พันล้าน

บาท และ ยังมีโรงไฟฟ้าขยะที่ก�าลังเตรียมที่จะ

ออก TOR คือ 3.) โรงไฟฟ้าขยะที่นครราชสีมา 

10MW 4.) โรงไฟฟ้าขยะที่สงขลา 10MW และ 

5.) โรงไฟฟ้าขยะที่ชลบุรี 10MW  

 ความเสี่ยง : อัตราค่าไฟ / 
การจัดหาขยะและต้นทุนขยะ / 
การหยุดผลิตชั่วคราว

TPIPP เผยวันน้ี ดีเดย์ COD 
โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 150 MW 
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 นายโชติก รัศมีทินกรกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด 
(มหาชน) BTW  เปิดเผยว่า ในเดือน

มกราคม ปี 2562 บริษัท เบสท์เทค แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนของ

กลุ่มบริษัท ได้ร่วมกับบริษัท 

บิ๊กดาต้า ซิสเต็ม จ�ากัด และบริษัท ซิสเทค 

เทคโนโลยี จ�ากัด ในนามของกิจการค้าร่วม

บิ๊กดาต้าชีสเทคเบสท์ เทค (Consortium) 

รับงานโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการเป็น

โครงการในประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการ

รวมประมาณ 581.22 ล้านบาท ตามราย

ละเอียดดังนี้

 1. ชื่อโครงการ : จัดจ้างงานเดินสาย

สัญญาณ Fiber Optic จ�านวน 10,504 จุด 

และบ�ารุงรักษา

 ผู้ว่าจ้าง :บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�า

กัด (มหาชน)

 ระยะเวลา :โครงการ มกราคม 2562 

สิงหาคม 2562 (บ�ารุงรักษาต่ออีก 1 ปี)

 ลักษณะงาน : งานรับจ้างเดินสาย

สัญญาณ Fiber Optic จ�านวน 10,504 

จุด และบ�ารุงรักษา รวมถึง แก้ไขอุปกรณ์

และ Fiber Optic โครงการจัดหาพร้อม

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะ อุปกรณ์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ 

Stand alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะ

ของ อุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบของ

กรุงเทพมหานคร

 2. ชื่อโครงการ : จัดซื้อ ONU, ตู้ 

Outdoor Cabinet และอุปกรณ์ประกอบ จ�า

นวน 10,504 จุด

 ผู้ว่าจ้าง: บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�า

กัด (มหาชน) 

 ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2562 

สิงหาคม 2562 

 ลักษณะงาน: งานจัดซื้อ ONU, ตู้ 

Outdoor Cabinet และอุปกรณ์ประกอบ จ�า

นวน 10,504 จุด โครงการจัดหาพร้อมติด

ตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้อง

โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand alon

eพร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูน

ย์ควบคุมระบบ ของกรุงเทพมหานคร

BTW เผยกิจการค้าร่วมบิ๊กดาต้าชีสเทคเบสท์ เทค 
คว้างานใหม่ 2โครงการ มูลค่า 581.22 ลบ.
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 นายกุศล สังขนันท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
อุตสาหกรรม อิเล็คโทรนิคส์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ EIC เปิด

เผยผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ

ริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวน

หุ้นที่ถืออยู่ (Rights Offering) จ�านวนไม่

เกิน 6,339,797,314 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้น

สามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ราคาหุ้น

ละ 0.05 บาท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 

2561 โดยการเสนอขายมีขึ้นระหว่างวันที่ 24 

ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562 ปราก

ฎว่ามีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

จ�านวน 6,221,408,618 หุ้น หรือคิดเป็น

จ�านวนเงิน 311,070,430.90 บาท 

 บริษัทฯ จะน�าเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

ครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนธุรกิจประเภทอาหาร 

โดยลงทุนผ่าน บริษัท ฟู้ด โฮลดิ้ง (Food 

Holding) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือ

หุ้นอยู่ร้อยละ 99.97 ในบริษัท เบค ชีส 

ทาร์ต (ไทยแลนด์) จ�ากัด หรือ BAKED 

CHEESE TART เจ้าของแบรนด์ขนมอบจาก

ประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะร้านแบบ Kiosk 

ประกอบไปด้วยแบรนด์ขนม Baked Cheese 

Tart, ZakuZaku และ Ringo  

 “การผันตัวเข้าไปด�าเนินธุรกิจอาหาร

เป็นแนวทางที่บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะ

ท�าให้ผลการด�าเนินงานปรับเปลี่ยนไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นได้ เนื่องจากอาหารเป็นสิ่ง

จ�าเป็นที่ผู้คนต้องบริโภค โดยแบรนด์ที่

บริษัทฯจะเข้าไปลงทุนได้รับความนิยมสูง

ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ทั้งนี้

ทีมบริหารเดิมซึ่งน�าแบรนด์เข้ามาใน

ประเทศไทยยังรับหน้าที่บริหารดูแลและ

วางแผนพัฒนาแบรนด์ต่อไป เราเชื่อว่า

ธุรกิจอาหารจะเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญให้กับ

บริษัทฯตั้งแต่นี้เป็นต้นไป” นายกุศล กล่าว

 ทั้งนี้บริษัทฯได้ด�าเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดย

เปลี่ยนแปลงทุนช�าระแล้วจากเดิม 

3,169,898,657 บาท เป็น 9,391,307,275 

บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 

มกราคม 2562

EIC เพ่ิมทุนฉลุย รับเงิน 311 ลบ. 
เตรียมเข้าซื้อกิจการ Baked Cheese Tart 

สร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท
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กรมบัญชีกลางเร่งเครื่อง
ปรับระบบการจ่ายเงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ

 กรมบัญชีกลางร่างหลักเกณฑ์การขอรับ

เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ และประสานความร่วม

มือกับสถาบันการเงินเพื่อให้ผู้รับบ�านาญได้

รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับบ�าเหน็จ

ด�ารงชีพเพิ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

กฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ

บ�านาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบ�าเหน็จด�ารง

ชีพ

 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยความ

คืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ�านาญ 

(ช.ค.บ.) และการจ่ายบ�าเหน็จด�ารงชีพ ซึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกรมบัญชีกลาง

ได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับบ�าเหน็จ

ด�ารงชีพที่ได้ขยายเพดานของวงเงินบ�าเหน็จ

ด�ารงชีพให้แก่ผู้รับบ�านาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 

ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จาก

เดิมที่ให้ขอรับได้ ในอัตรา 15 เท่าของบ�านาญ

รายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

เป็น ให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบ�านาญ

รายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 ทั้งนี้ ผู้รับบ�านาญที่มีสิทธิขอรับบ�าเหน็จ

ด�ารงชีพเพิ่มให้ติดต่อส่วนราชการต้นสังกัด 

เพื่อกรอกแบบฟอร์ม การขอรับเงินและ

ยินยอมให้หักเงินช�าระหนี้ จากนั้น กรมบัญชี

กลางจะประสานความร่วมมือกับธนาคาร

ทุกแห่ง ขอให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลผู้รับ

บ�านาญที่ได้ยื่นใช้สิทธิบ�าเหน็จค�้าประกันใน

การกู้เงินกับสถาบันการเงินว่าผู้มีสิทธิ แต่ละ

รายที่ยื่นความประสงค์ มียอดเงินกู้คงเหลือ

จ�านวนเท่าใด และส่งข้อมูลกลับมายังกรม

บัญชีกลาง เพื่อน�าข้อมูลหนี้คงเหลือมาหัก

กลบลบกันกับบ�าเหน็จด�ารงชีพที่มีสิทธิได้

รับ เพื่อช�าระหนี้บ�าเหน็จค�้าประกันคืนให้กับ

ธนาคารก่อน เช่น ในกรณียอดหนี้เกินกว่า

จ�านวนเงินบ�าเหน็จด�ารงชีพที่ได้รับเพิ่ม เงิน

จ�านวนดังกล่าวจะถูกน�ามาหักช�าระหนี้ ที่คง

เหลือทั้งหมด แต่ถ้ายอดหนี้ไม่เกินจ�านวน

เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพที่ได้รับเพิ่ม จะน�าเงินดัง

กล่าวไปช�าระหนี้ ให้กับธนาคารก่อนแล้วจึงจะ

ได้รับเงินส่วนที่เหลือ และเพื่อเป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้รับบ�านาญ กรมบัญชี

กลางได้ขอให้ธนาคารเปิดบัญชีให้กับผู้รับ

บ�านาญตามข้อมูลที่กรมส่งให้ โดยไม่ต้องไป

ติดต่อกับธนาคารด้วยตนเอง ในเรื่องของการ

เปิดบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะหารือกับ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ให้ด�าเนินการผ่อนคลายเงื่อนไขนี้เช่นเดียว

กับการเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐที่เคยด�าเนินการไปก่อนหน้านี้

 อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ใน

ส่วนของผู้รับบ�านาญที่ประสงค์ขอรับ

บ�าเหน็จด�ารงชีพเพิ่ม ขอให้ไปติดต่อ 

ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับ

บ�านาญ และกรอกแบบฟอร์มการ

ขอรับเงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ เมื่อ

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว กรมบัญชี

กลางจะด�าเนินการจ่ายเงินดัง

กล่าวเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง 

กฎหมายดังกล่าวต้องการช่วยเหลือผู้รับ

บ�านาญ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่ได้

บรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูง

ขึ้น ให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสม

กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
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ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวน
ให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล BSmart 
เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.

 ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความ

ระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในโทเคน

ดิจิทัลหรือไอซีโอ BSmart เนื่องจากไม่ได้

ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้

รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่า มีการ

ชักชวนประชาชนให้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

หรือโทเคนดิจิทัล BSmart ซึ่งอาจถูกเรียก

ว่า คอยน์ โทเคน หรือเหรียญดิจิทัล ผ่าน

ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท 

YouTube และ Line Application

 ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า 

สินทรัพย์ดิจิทัลหรือไอซีโอดังกล่าวยังไม่

ได้ยื่นค�าขอและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ออก

และเสนอขายโทเคนดิจิทัลจาก ก.ล.ต. ดัง

นั้น ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากไอซีโอนี้ อาจไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น ไม่ผ่านการกลั่นกรอง

คุณสมบัติและการสอบทานสัญญาอัจฉริยะ

โดยไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ก.ล.ต. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นต่อ

การตัดสินใจลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่

เกี่ยวข้องอาจไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 

ก.ล.ต. นอกจากนี้ โทเคนดิจิทัลดังกล่าว

อาจไม่มีตลาดรอง จึงอาจไม่มีสภาพคล่อง 

หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเปลี่ยนโทเคนดิจิทัล

ดังกล่าวเป็นเงินสดได้ และไอซีโอนี้มิได้เป็น

สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใด

ได้รับอนุญาต รวมถึงยังไม่มีผู้ใดมายื่นแบบ

ค�าขออนุญาตและแบบไฟลิ่งกับ ก.ล.ต. ดัง

นั้น จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนระมัดระวังหากถูก

ชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน

ในโทเคนดิจิทัลดังกล่าว หรือหากมีเบาะแส

เกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรด

แจ้ง SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ทาง

เว็บไซต์หรือสายด่วน โทร. 1207 อนึ่ง กรณี

ที่ตรวจพบว่ามีการกระท�าผิดกฎหมายที่

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอื่น ๆ ก.ล.ต. จะมี

กระบวนการในการประสานงานกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป

16 www.HoonInside.com 28  January  2019





 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ยังคงมองตลาดหุ้นไทย มองเกมหุ้น ไม่หวังยาว 
เน้นสั้นๆซอยๆ รวมๆ กันก็เยอะน่ะ ความมั่นใจการลงทุน เริ่มมา มาแล้ว บนความ
ระะมัด ระวังการลงทุน เพราะไม่มีใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยบทเรียนที่ผ่านมา  
สร้างบาดแผล ความเสียหายให้นักลงทุน จ�านวนมาก เกินกว่าเยียวยา ราคา
หลายตัว หล่นจากฟ้า สู่กะทะทองเหลือง ทองแดง เหอะๆ
 ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,623.62 จุด เพิ่มขึ้น 3.09 จุด หรือ 
0.19% มูลค่าการซื้อขาย 55,248.53 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 
816.21 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 262.70 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศซื้อสุทธิ 414.21 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 664.69 
ล้านบาท
 CPF ชูศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา ที่รวมสุดยอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมาตรฐานระดับ
โลกไว้ในที่เดียว ตั้งเป้าพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ 30% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(NPD) ตอกย�้าความเป็นผู้น�าอาหารเพื่อสุขภาพ สู่การมีชีวิตที่ดีของผู้บริโภคทั่ว
โลก
 ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล MD ใหญ่ เงินติดล้อ แจ้ง บริษัทฯได้ให้
ความส�าคัญกับการน�าเสนอบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
ได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจ โดยหลักปฏิบัติ
ในการให้บริการของบริษัทนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางก�ากับดูแลด้าน 
market conduct ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด เงินติดล้อจึงมีความ
พร้อมที่จะด�าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลสินเชื่อทะเบียนรถได้
ทันที 
 บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ขายหุ้น CAZ ออก1.86% คงเหลืออีก3.6% 
เรียกว่า หุ้นรอการระบายหรือเปล่า อิอิ ดร.วิน
 บิ๊ก SYNEX ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% เทียบกับปี61 ที่วางเป้ารายได้ 
3.75 หมื่นลบ.-Q4/61 รายได้และก�าไร สุดเริ่ด เหตุเป็นไฮซีซั่น- ซุ่มศึกษาวางแผน
โรดโชว์ มาเลย์-สิงคโปร์ หวังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติ จากปัจจุบันถือ 
10%และ ระบุ ยื่นไฟลิ่ง บัฟ (ประเทศไทย) ในปีนี้-เข้าเทรดในตลาด MAI ปี63
 EARTH คาดปี 62 พลิกมีก�าไร หลังปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ พร้อม

ตั้งเป้าปริมาณขายถ่านหินรวม 5 ล้านตัน แย้มอยู่ระหว่างเจรจาร่วมทุน - ขาย
สิทธิ์เหมืองในอินโดฯ หวังเพิ่มสภาพคล่อง - ขยายช่องทางสร้างรายได้ คาดยื่น
ขอปลดเครื่องหมาย SP กับ ก.ล.ต.ได้ หลังส่งงบการเงินปี60 - Q2/62 พร้อม
กลับเข้ามาเทรดภายใน Q3/62
 ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
(FETCO) บอกหลังการเลือกตั้งปีนี้ ต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 1 แสนล้านบาท 
ดันดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีแตะ 1,800 จุด จากในรอบ 5 ปี ที่มีเงินไหลออก 6 แสนล้าน
บาท  ว้าวๆ  รีบๆมาซื้อไวๆน่ะค่ะ คุงพี่ฝาหรั่ง
 ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุนในโท
เคนดิจิทัลหรือไอซีโอ BSmart เนื่องจากไม่ได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ล.ต.
 แม่ลูก PIMO บวกแบบเขียวๆ ต้อนรับเปิดตัวหุ้นส่วนใหม่ ดร.วรุตม์ 
วรรณะเอี่ยมพิกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของ PIMO "ผมลงทุนในหุ้น PIMO 
เพราะมองเห็นศักยภาพ เห็นอนาคต
ของPIMO ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ 
จึงตัดสินใจใช้เงินซื้อหุ้นPIMO เพื่อการ
ลงทุนและอนาคต PIMO ก็อาจเอื้อ
ประโยชน์ให้กับ กลุ่มไพลิน กรุ๊ป โดย
ใน กลุ่มไพลิน กรุ๊ป ก็มีบริษัท ไพลิน 
เลเซอร์ เมทเทิล จ�ากัด"
 จากนี้ไปคงต้องจับตามอง เกม
หุ้นแม่ลูก PIMO มองกราฟ รับ ต้าน 
ว่ากันไป ตามแนวเส้น
 ศุกร์ที่ผ่านมา ทั่นประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) TPIPP ร่อนข่าวดี  วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) ส�าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก�าลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์ 
(MW) หรือโรงไฟฟ้า TG8  โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่
บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) อ้าว สาวก TPIPP ตื่นกันหรือยัง....เหอะๆ
 วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
เร่งแก้ปัญหาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุขาดแคลน - ไม่ได้มาตรฐาน หลังพบธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุโตไม่ทันความต้องการของตลาด และไม่สอดคล้องกับจ�านวนผู้สูงอายุที่
เพิ่มสูงขึ้น เบื้องต้นเน้นพัฒนาให้ธุรกิจมีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น รองรับความต้องการใช้บริการที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คาดปี 2563 
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุทะลุ 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้ง
ประเทศ มั่นใจธุรกิจดูแลผู้สูงอายุไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

สั้นๆ

บล.บัวหลวง : SF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.30 บ.

บล.บัวหลวง : WHA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.05 บ. 

บล.ทิสโก้ : TPIPL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.10 บ.

    บล.ฟิลลิป : M แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 80.75 บ. 

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : HREIT แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 8.05 บ. 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TVD แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน 

ที่ 1.96 บ. 
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